

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Ngày 23/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2011 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp & PTNT, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Phù Ninh. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty báo cáo và ý kiến của các ngành, các thành phần dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc kết luận như sau:

* Với cố gắng, nỗ lực rất cao trong quý I năm 2011, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khá cao; sản xuất lâm nghiệp tăng khá so với cùng kỳ; các dự án đầu tư xây dựng tiếp tục được triển khai theo tiến độ đề ra; chú trọng đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường và quản lý kỹ thuật. Tổng Công ty đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty. Đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội trên địa bàn; phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như việc xử lý các vấn đề liên quan.

* Về một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty và các đề xuất, kiến nghị:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty triển khai dự án mở rộng nhà máy giấy Bãi Bằng giai đoạn II. Yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phù Ninh tạo điều kiện thuận lợi, nhanh nhất, đơn giản nhất về thủ tục pháp lý liên quan đến dự án. Trong đó, đề nghị Tổng Công ty trong quá trình thi công dự án mở rộng nhà máy giấy Bãi Bằng giai đoạn II phải chú trọng đầu tư đồng bộ và đạt chuẩn các hạng mục liên quan đến xử lý môi trường.

- Yêu cầu UBND huyện Phù Ninh tập trung chỉ đạo khẩn trương di chuyển 04 hộ dân còn lại và trụ sở Hạt Kiểm lâm trong khu vực 16 ha mặt bằng của dự án.

2. Về đề nghị bảo lãnh vay vốn cho dự án mở rộng nhà máy giấy Bãi Bằng giai đoạn II: Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và có văn bản gửi Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan trong thời gian tới sẽ tiếp tục đề nghị Trung ương xem xét, giải quyết.

3. Về phát triển vùng nguyên liệu:

- Trên cơ sở quy hoạch rừng cây nguyên liệu giấy của tỉnh, diện tích nào thuộc các Công ty lâm nghiệp đang quản lý, đề nghị Tổng Công ty chỉ đạo đầu tư thâm canh, khai thác hợp lý và từng bước mở rộng diện tích; bám sát quy hoạch rừng của tỉnh để có kế hoạch đầu tư; áp dụng kỹ thuật mới, công nghệ sinh học, nhất là giống mới vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng; làm tốt việc xây dựng các mô hình thâm canh để nhân ra diện rộng. Tổng Công ty cần có cơ chế cụ thể khuyến khích người dân trồng bằng giống mới và thâm canh cao, có cơ chế thu mua nguyên liệu giấy phù hợp, tạo điều kiện để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người trồng cây nguyên liệu giấy trong tỉnh.

4. Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất giữa các lâm trường và nhân dân địa phương, xong trong năm 2011.

5. Đề nghị Tổng Công ty dành một khoản kinh phí tham gia với tỉnh Phú Thọ thực hiện chương trình xoá nhà tạm cho hộ nghèo và giải quyết an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua việc đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, nâng cao đời sống người lao động tại các lâm trường do Tổng Công ty quản lý.

6. Đề nghị Tổng Công ty nghiên cứu đầu tư xây dựng cơ sở chế biến gỗ tập trung, có quy mô lớn trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gỗ nguyên liệu sau khai thác; khuyến khích phát triển cây nguyên liệu, cây gỗ lớn trên địa bàn.

Vậy thông báo để Tổng Công ty Giấy Việt Nam và các Sở, ngành liên quan thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Thu Hương (Đã ký)